

BAN SỐ: 03

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44 /KL-SVHTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2023

MẬT

GIẢI MẬT
Từ: 26/6/2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ

Thực hiện Quyết định số 592/QĐ-SVHTT ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Sở về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ từ ngày 13 tháng 4 năm 2023 đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 15/BC-PCTNNTLPT ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Trưởng Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao kết luận thanh tra như sau:

I. Khái quát chung

Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Nhà tập luyện) được thành lập theo Quyết định số 218/2004/QĐ-UB ngày 21 tháng 9 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà tập luyện là đơn vị công lập có thu, có nhiệm vụ:

- Tổ chức, quản lý quá trình tập luyện, công tác đào tạo vận động viên các đội tuyển cầu lông, cử tạ - thể hình, võ thuật và vận động viên năng khiếu các tuyến phù hợp với yêu cầu phát triển của Ngành thể dục thể thao Thành phố; tổ chức các cuộc thi đấu để lựa chọn vận động viên vào đội tuyển thành phố và quốc gia;

- Hướng dẫn, giảng dạy, tập luyện cầu lông, cử tạ - thể hình, võ thuật cho các đối tượng yêu thích thể thao, phục vụ nhu cầu tập luyện tăng cường sức khỏe và vui chơi giải trí của nhân dân;

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phục vụ các giải quốc tế, quốc gia, thành phố, các giải phong trào cho học sinh, sinh viên và công viên chức thành phố;

- Thông qua hoạt động thể thao tại Nhà tập luyện thường xuyên tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao thành phố;

- Được tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao có thu theo đúng quy định Nhà nước, góp phần tạo nguồn thu bù đắp vào chi phí hoạt động và nâng cấp Nhà tập luyện phục vụ cho việc phát triển thể thao thành phố;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, vốn lao động và các nguồn thu khác của Nhà tập luyện theo đúng quy định Nhà nước.

Nhà tập luyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại số 219 đường Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà tập luyện là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố. Theo đó, việc phân loại đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên được ổn định trong 03 năm từ năm 2021 đến năm 2023, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định.

II. Kết quả kiểm tra, xác minh

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do Nhà tập luyện cung cấp và qua làm việc với cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra, ghi nhận kết quả như sau:

1. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị

1.1. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định

Trong năm 2022, Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng, Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ có xây dựng Kế hoạch số 35/KH-NLTTPT ngày 27 tháng 01 năm 2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Thực hiện Chương trình số 16-CTr/ĐU ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2022, Chi bộ Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ đã xây dựng Chương trình hành động số 03-CTr/CB ngày 08 tháng 3 năm 2022 về thực hiện luật phòng chống, chống tham nhũng, lãng phí năm 2022.

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Nhà tập luyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản pháp luật có liên quan đến với toàn bộ viên chức, người lao động, huấn luyện viên và vận động viên.

1.3. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Nhà tập luyện; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt

1.3.1. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị

Nhà tập luyện tổ chức và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 1787/QĐ-SVHTT ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao, Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động quy định Nhà tập luyện tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Chủ nhiệm Nhà tập luyện quyết định, quản lý, điều hành mọi hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đồng thời chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Thông báo số 226/TB-NLTTPT ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chủ nhiệm. Theo đó, bà Nguyễn Thị Huyền Diệu - Chủ nhiệm Nhà tập luyện trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống tham ô lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.

Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động quy định tổ chức bộ máy của đơn vị gồm: Chủ nhiệm và 02 Phó Chủ nhiệm; các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính - Quản trị, Phòng Nghiệp vụ - Dịch vụ. Mỗi phòng chuyên môn có trưởng phòng và không quá 02 phó trưởng phòng.

Tại thời điểm thanh tra, Nhà tập luyện có 29 nhân sự, trong đó có 17 viên chức và 12 nhân viên hợp đồng (08 người theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, 04 hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ), cơ cấu như sau:

+ Ban chủ nhiệm: Chủ nhiệm và 01 Phó Chủ nhiệm;

+ 02 Phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính - Quản trị: 18 nhân sự (01 trưởng phòng và 01 phó phòng);

- Phòng Nghiệp vụ - Dịch vụ: 09 nhân sự (01 trưởng phòng và 01 phó phòng);

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đơn vị có 04 thạc sỹ, 17 cử nhân - kỹ sư, 02 cao đẳng và 06 nhân sự có trình độ THPT.

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được Chủ nhiệm Nhà tập luyện phê duyệt theo Quyết định số 587/QĐ-NLTTPT ngày 24 tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên căn cứ pháp lý để xây dựng đề án là Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bởi Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ chưa ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

1.3.2. Về chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Năm 2022, Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ thực hiện chuyển đổi 01 vị trí công tác: Bà Phạm Thị Ngọc Bích là Phó trưởng Phòng Hành chính - Quản trị đến nhận công tác tại Trung tâm Dịch vụ thể dục thể thao, có 02 viên chức xin nghỉ việc (ông Võ Anh Huy và bà Lê Thị Thu Hương).

1.3.3. Về thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt

Nhà tập luyện thực hiện chi trả lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên cho viên chức, người lao động, huấn luyện viên và vận động viên làm việc tại Nhà tập luyện qua tài khoản cá nhân được mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (Chi nhánh Tân Định).

1.4. Việc xây dựng, thực hiện các quy chế

Thực hiện Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về quy chế ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà tập luyện đã xây dựng Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, huấn luyện viên và vận động viên làm việc tại đơn vị ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-NLTTP ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 được thành lập theo Quyết định công nhận số 02/QĐ-CD-CSTV ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch công đoàn Nhà tập luyện. Ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng thanh tra, giám sát thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và công tác thi đua khen thưởng của đơn vị. Hàng quý, Ban Thanh tra nhân dân có biên bản họp triển khai công tác giám sát và báo cáo kết quả hoạt động quý, năm.

1.5. Thực hiện tiêu chuẩn huấn luyện viên

Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ hiện đang quản lý 77 huấn luyện viên (*có 01 huấn luyện viên là công chức, 07 huấn luyện viên là viên chức, 69 huấn luyện viên hợp đồng do đơn vị ký*), thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên 08 bộ môn: Cầu lông, Thể hình, Cử tạ, Judo, Boxing, Jujitsu, Kurash và Wushu cho Đội tuyển Thành phố, Đội trẻ Thành phố và Đội tuyển năng khiếu Thành phố. Trong đó bộ môn Cầu lông có 10 huấn luyện viên, bộ môn Thể hình có 06 huấn luyện viên, bộ môn Cử tạ có 08 huấn luyện viên, bộ môn Judo có 23 huấn luyện viên, bộ môn Boxing có 14 huấn luyện viên, bộ môn Jujitsu có 05 huấn luyện viên, bộ môn kurash có 01 huấn luyện viên và bộ môn Wushu có 10 huấn luyện viên. *Tổng số tiền chi trả tiền công, tiền dinh dưỡng trong năm 2022 là 9.949.443.700 đồng.*

Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà tập luyện còn 11 huấn luyện viên chưa đạt chuẩn theo quy định (*Chi tiết đính kèm Phụ lục 1*).

1.6. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị

1.6.1. Về công khai, minh bạch về tài chính ngân sách

Nhà tập luyện thực hiện công khai dự toán đầu năm, dự toán bổ sung và quyết toán ngân sách năm trước theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. Nhà tập luyện thực hiện công khai tài chính của đơn vị thông qua Hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm hoặc thông qua cuộc họp cuối năm của đơn vị. Nội dung công khai: Báo cáo tài chính năm trước và dự toán ngân sách năm hiện hành. Hình thức công khai: Công bố trong hội nghị cán bộ, viên chức và được niêm yết tại đơn vị để viên chức, người lao động huấn luyện viên dễ dàng tiếp cận.

1.6.2. Về công khai, minh bạch trong hoạt động sửa chữa, mua sắm tài sản

Trong năm 2022, Nhà tập luyện thực hiện 08 gói thầu (02 gói thầu sửa chữa và 06 gói thầu mua sắm) bằng nguồn kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao năm 2022 và bằng nguồn kinh phí phát triển hoạt động của đơn vị được Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt. Đơn vị thực hiện lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng, kết quả trúng thầu được công khai trên hệ thống thông tin đấu thầu quốc gia và tại bảng thông tin của đơn vị để viên chức, người lao động, huấn luyện viên và vận động viên dễ dàng nắm bắt được toàn bộ nội dung gói thầu.

1.7. Việc quản lý, sử dụng tài sản công

Nhà tập luyện tự tổ chức kinh doanh bãi giữ xe ô tô - xe gắn máy - xe đạp và phòng tập thể dục thể hình bằng hình thức ký hợp đồng thuê đơn vị bên ngoài làm. Cụ thể:

- Hợp đồng dịch vụ giữ xe ô tô - xe gắn máy - xe đạp với Công ty TNHH Dịch vụ Phương Sang.

- Hợp đồng thuê trang thiết bị, dụng cụ và nhân sự với Công ty TNHH Phát triển FIT 365.

Mặt khác Nhà tập luyện còn cho thuê mặt bằng với các cá nhân và tổ chức để tổ chức lớp tập các môn: Yoga, Boxing, Múa, Kendo, Bóng đá, Dưỡng sinh và Thái cực quyền, môn MMA, Cầu lông. Ngoài ra, đơn vị còn cho thuê mặt bằng kinh doanh dụng cụ thể dục thể thao, cho các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố thuê sân học giáo dục thể chất.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Nhà tập luyện có xây dựng Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê trình Sở Văn hóa và Thể thao và đã được Sở Tài chính có ý kiến góp ý bằng Văn bản số 2683/STC-CS ngày 12 tháng 5 năm 2021.

2. Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

2.1. Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập

Thực hiện Kế hoạch số 4861/KH-SVHTT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 và Quyết định số 2538/QĐ-SVHTT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022. Nhà tập luyện có 07 viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

2.2. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Đơn vị đã thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức niêm yết công khai tại bảng tin của đơn vị. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập có lập biên bản niêm yết ngày 22 tháng 12 năm 2022.

3. Việc xử lý tham nhũng

Trong năm 2022, Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đơn vị chưa phát hiện người có hành vi tham nhũng và người có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; không có trường hợp xử lý người có hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

4. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Trong năm 2022, Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ đã triển khai, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ cho Sở. Trong năm 2022, không có kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán các quyết định xử lý. Đơn vị thực hiện đầy đủ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng yêu cầu của Sở Văn hóa và Thể thao.

III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra

1. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

1.1. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định

Chi bộ Nhà tập luyện có xây dựng Chương trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2022. Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ có xây dựng Kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

1.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Nhà tập luyện có thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chương trình của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2022 cho đảng viên, viên chức, người lao động, huấn luyện viên và vận động viên của đơn vị.

1.3. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của Nhà tập luyện; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt

1.3.1. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị

Nhà tập luyện có công khai Quy chế tổ chức và hoạt động trên bảng thông tin của đơn vị.

1.3.2. Về chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Năm 2022, Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ có 02 viên chức xin nghỉ việc và 01 viên chức chuyển đổi công tác. Đến thời điểm thanh tra, Nhà tập luyện chưa có viên chức nào phải thực hiện chuyển đổi công tác.

1.3.3. Về thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt

Nhà tập luyện thực hiện chi trả lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên cho viên chức, người lao động, huấn luyện viên và vận động viên làm việc tại Nhà tập luyện qua tài khoản cá nhân được mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (Chi nhánh Tân Định).

1.4. Việc xây dựng, thực hiện các quy chế

Nhà tập luyện có xây dựng các quy chế theo quy định. Lãnh đạo, viên chức, người lao động, huấn luyện viên và vận động viên đơn vị đã chấp hành nghiêm theo Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, huấn luyện viên và vận động viên. Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng của đơn vị.

1.5. Thực hiện tiêu chuẩn huấn luyện viên

Tiêu chuẩn xem xét, tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên theo Điều 7 Quy chế phối hợp tổ chức tuyển, chọn huấn luyện viên vận động viên thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, Nhà tập luyện còn 11 huấn luyện viên chưa đạt chuẩn theo quy định (*Chi tiết đính kèm Phụ lục 1*).

Các Bộ môn Cầu lông, Wushu, Cử tạ và Judo có huấn luyện viên là công chức, viên chức nên chưa đảm bảo thời gian làm việc của vị trí công chức, viên chức và thời gian huấn luyện của vị trí huấn luyện viên từ đó dẫn đến việc đánh giá kết quả thời gian làm việc của công chức, viên chức chưa chính xác theo Văn bản số 4634/UBND-VX ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn thực hiện quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

1.6. Việc công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị

1.6.1. Về công khai, minh bạch về tài chính ngân sách

Nhà tập luyện thực hiện công khai, minh bạch về tài chính, ngân sách theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

1.6.2. Về công khai, minh bạch trong hoạt động sửa chữa, mua sắm tài sản

Trong năm 2022, Nhà tập luyện có công khai, minh bạch trong hoạt động sửa chữa, mua sắm tài sản theo quy định.

1.7. Về quản lý, sử dụng tài sản công

Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ sử dụng một phần tài sản công để tự kinh doanh và cho thuê mà chưa có đề án được duyệt là chưa đúng với các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (*Đính kèm Phụ lục 2 - Các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở.*)

2. Việc thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

2.1. Việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập

Nhà tập luyện thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai năm 2022 theo đúng kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao.

2.2. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Đơn vị đã thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bằng hình thức niêm yết công khai tại bảng tin của đơn vị. Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập có lập biên bản niêm yết ngày 22 tháng 12 năm 2022.

3. Việc xử lý tham nhũng

Trong năm 2022, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đơn vị chưa phát hiện người có hành vi tham nhũng và người có hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; không có trường hợp xử lý người có hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng.

4. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng

Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ thực hiện đầy đủ các báo cáo tháng, quý, năm về công tác phòng, chống tham nhũng.

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã hướng dẫn cụ thể để đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, không có hành vi vi phạm phải xử lý.

V. Những ý kiến khác nhau giữa các thành viên Đoàn thanh tra

Không có.

VI. Kiến nghị các biện pháp xử lý

Từ những nhận xét và kết luận nêu trên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo:

1. Chủ nhiệm Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (*Đính kèm các Phụ lục 3 - Các văn bản pháp quy về phòng, chống tham nhũng*);

- Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở. (*Đính kèm Phụ lục 2 - Các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở*).

- Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quy chế phối hợp tổ chức tuyển, chọn huấn luyện viên vận động viên thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà tập luyện có báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định đối với 11 huấn luyện viên chưa đủ tiêu chuẩn đảm bảo thực hiện đúng quy định.

- Chấn chỉnh ngay giờ giấc làm việc của viên chức là huấn luyện viên, đảm bảo thời gian làm việc tại cơ quan. Thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, viên chức theo đúng Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018, Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 và Văn bản số 4634/UBND-VX ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những tồn tại, thiếu sót mà Đoàn Thanh tra nêu ở phần kết luận để có biện pháp khắc phục.

2. Phòng Quản lý Thể dục thể thao

Căn cứ Thông tư số 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quy chế phối hợp tổ chức tuyển, chọn huấn luyện viên vận động viên thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở rà soát tiêu chuẩn huấn luyện viên, những huấn luyện viên chưa đủ chuẩn có báo cáo Giám đốc Sở xem xét xử lý theo đúng quy định.

Thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý đối với công chức theo đúng Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018, Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 và Văn bản số 4634/UBND-VX ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc đánh giá, phân loại hàng quý đối với công chức là huấn luyện viên.

3. Phòng Tổ chức - Pháp chế

Hướng dẫn các phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng Đề án vị trí việc làm theo Thông tư số 06/2023/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;

Tham mưu Giám đốc Sở có văn bản chỉ đạo đối với các công chức, viên chức là huấn luyện viên để đảm bảo thời gian làm việc đúng theo vị trí công chức, viên chức và vị trí huấn luyện viên; đảm bảo đánh giá hiệu quả công việc theo đúng Quyết định số 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018, Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 và Văn bản số 4634/UBND-VX ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Tiếp tục tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc sở quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của Giám đốc Sở

5. Thanh tra sở

Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Giám đốc Sở theo quy định.

Nơi nhận:

- Thanh tra Thành phố;
- Thường trực Đảng ủy Sở;
- Lãnh đạo Sở;
- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở;
- Phòng Tổ chức - Pháp chế;
- Phòng Quản lý thể dục thể thao;
- Thanh tra Sở;
- Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ;
- Lưu; VT, ĐTT.



GIÁM ĐỐC

Trần Thế Thuận

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN CHƯA ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHUNG THEO THÔNG TƯ 07/2022

TT	THÔNG TIN CÁ NHÂN										TIÊU CHUẨN CHUNG				TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN				GHI CHÚ	
	HỌ TÊN	NGÀY SINH	THÁNG SINH	NĂM SINH	NƠI SINH	GIỚI TÍNH	NHIỆM VỤ	ĐƠN VỊ	ĐỘI TUYỂN (THEO ND 152)	MÔN	Các điều kiện phải đáp ứng (đáp ứng 1 trong các điều kiện sau)		Các điều kiện phải đáp ứng		Đáp ứng một trong các điều kiện sau					
											ĐH TDTT	VB Chuyên môn trong nước cấp (nếu đủ DH TDTT)	VB Chuyên môn quốc tế cấp	Ngoại ngữ	Tin học	Xuất thân là VĐV có thành tích các giải QC trở lên (Đội Tuyển; Trẻ, NK)	Có thâm niên huấn luyện: Đội Tuyển: +03 năm; Trẻ: +02 năm; NK: +01 năm	Đạt trình độ HLV theo ngạch lương HLV (Đội Tuyển; Trẻ, NK)		Có VĐV do mình huấn luyện là VĐV Thành phố (Chỉ áp dụng Đội Tuyển)
1	Nguyễn Trần Nhân Kiệt	08	10	1971	TPHCM	Nam	HLV	Q2	Đội Năng khiếu	Judo	12/12	x				x				Đề xuất cho ra Q2/2023
2	Nguyễn Thị Hồng Như	08	01	1983	TPHCM	Nữ	HLV	Q3	Đội Trẻ	Judo	ĐH khác		x			x				Đề xuất cho ra Q2/2023
3	Nguyễn Hồng Thụy Trúc	22	12	1994	TPHCM	Nữ	HLV	Q3	Đội Năng khiếu	Judo	ĐH khác					x				Đề xuất cho ra Q2/2023
4	Phạm Thị Tuyết Sương	03	01	1984	TPHCM	Nữ	HLV	Q11	Đội Năng khiếu	Judo	ĐH khác			x						Đề xuất cho ra Q2/2023
5	Lê Hoàng Mãi (X)					Nam	HLV		Đội Tuyển	Jujitsu										Đề xuất cho ra Q2/2023
6	Nguyễn Mạnh Hồng	18	07	1957	Tiền Giang	Nam	HLV	NTL	Đội Năng khiếu	Cử tạ	10/12	x				x		x		Đề xuất cho ra Q2/2024
7	Chu Văn Lạc	01	08	1959	Hà Nội	Nam	HLV	QGV	Đội Tuyển	Wushu	11/12	x						x		Đề xuất cho ra Q2/2029
8	Trần Thanh Hiền	22	08	1989	TP HCM	Nam	HLV	NTL	Đội Tuyển	Boxing	Chưa tốt nghiệp Cấp 2	x								Đề xuất cho ra Q2/2025
9	Son Saly	09	01	1968	Trà Vinh	Nam	HLV	Q4	Đội Trẻ	Boxing	Chưa tốt nghiệp 12/12	x							x	Đề xuất cho ra Q2/2026
10	Tăng Kim Tài	02	06	1962	Tây Ninh	Nam	HLV	Q11	Đội Trẻ	Boxing	Chưa tốt nghiệp 12/12	x						x		Đề xuất cho ra Q2/2027
11	Nguyễn Văn Dương	02	07	1984	Bắc Giang	Nam	HLV	HCC	Đội Trẻ	Boxing	12/12	x							x	Đề xuất cho ra Q2/2028

PHỤ LỤC 2

Các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở về việc sử dụng mặt bằng cho thuê chưa đúng quy định.

STT	Tên Văn bản
01	Văn bản số 120-CV/ĐU của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao V/v Triển khai thực hiện Kết luận số 444-TB/UBKTTU ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (gửi Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Ban Giám đốc Sở; Các cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở).
02	Thông báo số 4538/TB-SVHTT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về nội dung kết luận của đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại cuộc họp giao ban Ban Giám đốc ngày 10 tháng 9 năm 2018.
03	Văn bản số 1460/SVHTT-KHTC ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao về chấm dứt các hoạt động cho thuê chưa đúng quy định (gửi Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở).
04	Văn bản số 5502/SVHTT-KHTC ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về chấm dứt các hoạt động cho thuê chưa đúng quy định (gửi Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở).

PHỤ LỤC 3
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG
THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Số thứ tự	Tên văn bản
1	Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
2	Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
3	Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
4	Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc;
5	Quyết định 67/2017/QĐ-UBND 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
6	Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013
7	Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
8	Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
9	Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
10	Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
11	Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
12	Thông tư số 28-TT/TU ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

